

# Long Giang Foundation - Nhà thầu uy tín thi công cọc thí nghiệm cho dự án W-Grow Building

Tiếp nối những dấu ấn mạnh mẽ đã ghi trong ngành công nghiệp xây dựng khi trở thành nhà thầu thi công nền móng cho nhiều dự án của các chủ đầu tư có tiếng tại Việt Nam, Long Giang vinh dự trở thành nhà thầu thi công cọc thí nghiệm của dự án W-Grow Building - tòa nhà thương mại OSI Tower - một tòa nhà thương mại và văn phòng cao cấp tại Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, Hà Nội do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đại Nam Tiến làm chủ đầu tư.

OSI Tower - Một bước tiến đáng chú ý

OSI Tower được kỳ vọng sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm không gian văn phòng chất lượng cao tại Hà Nội, quy mô 21 tầng và có nhiều tiện ích tiên tiến bao gồm khu vực tiếp khách sang trọng, hệ thống an ninh và an toàn, hệ thống điều hòa không khí, khu vực nhà hàng và cafe, hệ thống đèn chiếu sáng thông minh, hệ thống điện dự phòng đảm bảo luôn hoạt động, hệ thống thang máy tốc độ cao và bãi đỗ xe rộng rãi.

Cọc thí nghiệm - Một phần quan trọng trong thi công nền móng

Gói thầu thi công cọc thí nghiệm là một trong những công đoạn đầu tiên và đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng dự án OSI Tower, được thực hiện với mục tiêu kiểm tra khả năng chịu tải của cọc khoan nhồi - làm căn cứ để thiết kế và triển khai thi công cọc đại trà, đảm bảo tính ổn định cũng như độ an toàn của toàn bộ công trình.

Long Giang, với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và thi công cọc, cam kết mang lại chất lượng công trình tối ưu và sự hài lòng cho chủ đầu tư.

Ông Phạm Văn Hậu, giám đốc dự án chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng đã chọn đúng đối tác khi giao gói thầu thi công cọc thí nghiệm cho Long Giang. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm, chất lượng và tận tâm của họ là điều quan trọng để đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án."

## Cam kết chất lượng và hiệu suất

Công việc thi công cọc thí nghiệm là một phần quan trọng trong không thể thiếu quá trình xây dựng nền móng của các công trình xây dựng. Các cọc thí nghiệm đảm bảo tính ổn định và an toàn cho tòa nhà dưới tác động của thời gian và thiên nhiên. Nắm bắt được tầm quan trọng này, công ty xây dựng nền móng Long Giang, với kinh nghiệm dày dặn và đội ngũ chuyên gia chất lượng, cam kết hoàn thành công việc vượt tiến độ. Sự tự hào của Công ty Xây dựng Nền móng Long Giang không chỉ đến từ việc hoàn thành khối lượng công việc một cách xuất sắc, mà còn xuất phát từ cam kết chất lượng và hiệu suất. Đội ngũ chuyên gia của công ty đã đảm bảo mọi công tác thi công đều đạt đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn trong quá trình thi công.

## Kết luận

Hiện nay, dự án W-Grow Building đang trong giai đoạn chuẩn bị và triển khai thi công. Dự kiến, việc thi công cọc đại trà và tường vây sẽ được tiến hành trong thời gian sớm nhất để đảm bảo tiến độ của toàn bộ dự án. Long Giang tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực thi công nền móng và xây dựng bằng việc tham gia vào dự án quan trọng như W-Grow Building. Sự kết hợp giữa sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm và cam kết đem lại sự thành công cho dự án là điểm mạnh giúp Long Giang duy trì danh tiếng trong ngành xây dựng nói chung và thi công nền móng nói riêng.